



Kinh cầu Chính Tháng Tuần Cử Nhật với Đức Mẹ Guadalupe Đọc mỗi ngày từ 12 tháng 3 đến 12 tháng 12 năm 2024

Ôi Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa, chúng con ngược lên mong ước sự che chở của Mẹ, kêu xin Mẹ bầu cử giúp chúng con chống lại bóng tối và tội lỗi đang bủa vây thế giới và đang đe dọa Giáo Hội hơn bao giờ hết. Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đã trao ban Mẹ cho chúng con với tư cách là Mẹ khi Người chịu khổ nạn trên thập giá để cứu độ chúng con. Cũng vậy, vào năm 1531, khi bóng tối và tội lỗi đã bủa vây chúng con, Người đã gửi Mẹ đến với danh hiệu Đức Mẹ Guadalupe tại Tepeyac, để hướng dẫn chúng con đến với Người, Đấng duy nhất là ánh sáng và ơn cứu rỗi của chúng con.

Qua việc Mẹ hiện ra ở Tepeyac và qua sự hiện diện thường xuyên với chúng con trong tấm áo choàng kỳ diệu nơi vị sứ giả của Mẹ, Thánh Juan Diego, hàng triệu linh hồn đã trở lại với niềm tin vào Thánh Tử của Mẹ. Qua Tuần Cử Nhật này và việc tận hiến cho Mẹ, chúng con khiêm tốn nài xin Mẹ chuyển cầu cho sự hoán đổi đời sống chúng con về cùng Chúa mỗi ngày, và cho việc hoán cải của hàng triệu người khác chưa nhận biết Chúa. Trong nhà chúng con và đất nước chúng con, xin Mẹ hướng dẫn chúng con đến với Người, là Đấng duy nhất đã giành chiến thắng trên tội lỗi và bóng tối nơi chúng con và trong thế giới.

Xin Mẹ gắn chặt trái tim chúng con nên một với Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, để trái tim của chúng con có thể tìm ra chân lý và chôn vùi hằng trong Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu. Xin Mẹ luôn dẫn dắt chúng con trong cuộc đời lữ thứ trần gian biết tiến về đời sống kết hiệp với Người trong ngôi nhà vĩnh cửu. Ước gì trái tim chúng con, hiệp nhất với trái tim của Mẹ, luôn luôn tin tưởng vào lời hứa cứu độ của Chúa, vào lòng thương xót không hề đổi thay của Người dành cho tất cả những ai quay gót trở về cùng Người với tấm lòng thông hối khiêm cung.

Ôi Đức Nữ Trinh Guadalupe, qua Tuần Cử Nhật này và việc tận hiến của chúng con cho Mẹ, xin Mẹ hướng dẫn tất cả các linh hồn ở Châu Mỹ và trên toàn thế giới về với Thánh Tử của Mẹ, mà giờ đây, chúng con nhân Thánh Danh của Người mà dâng lời nguyện cầu. Amen.

Đức Hồng Y Raymond Leo Burke



BỨC TRANH GHÉP DÁ HÌNH ĐỨC MẸ GUADALUPE SÁNG TẠO
BỞI XƯỞNG NGHỆ THUẬT GHÉP HÌNH CỦA VATICAN CHO
NGÔI THÁNH ĐƯỜNG CỦA ĐỀN THỜ ĐỨC MẸ GUADALUPE
TẠI THÀNH PHỐ LA CROSSE, TIỂU BANG WISCONSIN.

